

*\*ting ting ting\**

Tin nhắn zalo của tôi báo một hồi liên tục. Mở ứng dụng lên xem, tôi bỗng chứng lại mắt mấy giây khi nhìn thấy tin nhắn của cô giáo hướng dẫn: “*Lúc các iu về, cô lủi thủi 1 mình mà cũng buồn, nhớ thật, cũng khóc.*”. Lời nhắn của cô hòa vào dòng kí ức của tôi, những kỉ niệm vui buồn đầy ý nghĩa dưới mái trường Tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trong suốt gần 11 tuần qua lần lượt hiện hữu...

Tôi còn nhớ như in ngày **02/01/2024**, chúng tôi – những sinh viên sư phạm năm cuối của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, rất vinh dự là đoàn giáo sinh *đầu tiên* được phân công về thực tập tại trường. Trước đó, chúng tôi lo lắng với vô vàn câu hỏi quay quanh: *Không biết giáo viên hướng dẫn mình sẽ như nào nhỉ? Thầy cô ở trường có thoải mái không? Kì thực tập này sẽ học hỏi được những gì? Tại sao lại gặp mặt tất cả thầy cô ở trường?*

Chúng tôi đã nghĩ rằng buổi gặp mặt có thầy cô giáo toàn trường đến dự, ắt hẳn sẽ rất trang trọng và nghiêm túc. Nhưng không! Mọi lo lắng, nghi ngờ được dập tắt khi chúng tôi ra mắt hội đồng sư phạm nhà trường. Khi cô Hiệu trưởng giới thiệu ban lãnh đạo, tổ khối chuyên môn, tổ văn phòng, thầy cô toàn trường hò reo, vỗ tay rất nhiệt tình để tạo không khí vui vẻ. Cơ mặt của chúng tôi từ căng thẳng mà giờ đây đã giãn ra tươi cười theo. Chúng tôi được lắng nghe lời chúc Tết, kế hoạch tuần và gặp gỡ giáo viên hướng dẫn.



*Buổi gặp mặt hội đồng sư phạm nhà trường của đoàn giáo sinh thực tập*

Thầy cô giáo nhà trường luôn tạo môi trường giáo dục thân thiện giúp cho chúng tôi học hỏi được nhiều kiến thức, những bài học, những kinh nghiệm quý báu để tiếp sức cho chúng tôi có một hành trang vững chắc bước vào nghề sau này. Không những truyền đạt cho chúng tôi về mặt chuyên môn, thầy cô trường Tiểu học Khương Mai còn lan tỏa cho chúng tôi tình yêu thương qua nhiều hoạt động như cùng thầy cô giáo nhà trường, các em học sinh và đại diện CMHS trao tặng những món quà ý nghĩa cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện K (Tân Triều) hay cổ vũ tinh thần thể dục thể thao trong Ngày hội Văn hóa – Thể dục thể thao quận Thanh Xuân.



*Thiện nguyện tại khoa nhi bệnh viện K (Tân Triều) Ngày hội Văn hóa – Thể dục thể thao quận Thanh Xuân*

Chúng tôi như được trở thành một thành viên của hội đồng sư phạm nhà trường, được cùng cán bộ – giáo viên – nhân viên liên hoan vui tất niên, gặp mặt đầu xuân, tham gia lễ hội Xuân hay Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Mỗi một sự kiện đều để lại những dấu ấn đẹp, khó quên trong lòng chúng tôi.



*Vui tất niên*



*Gặp mặt đầu xuân*



*Mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3*



*Tham gia Lễ hội Xuân 2024*

Dưới sự chỉ đạo của nhà trường, đoàn thực tập được phân công vào 8 lớp, trong đó có 4 lớp khối 2 và 4 lớp khối 3. Tám cô giáo với những phong cách làm việc khác nhau nhưng có một điểm chung, đó là sự tận tình chỉ bảo, dìu dắt chúng tôi trong suốt thời gian thực tập. Tôi may mắn được phân công thực tập tại lớp 3H do cô giáo Trịnh Thị Lý chủ nhiệm. Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp Quận, cô Lý đã hướng dẫn tôi cách phân hóa học sinh, hướng đến dạy học theo hướng phát triển năng lực. Đây là tiêu chí quan trọng để áp dụng phương pháp truyền đạt kiến thức phù hợp, khuyến khích và phát triển tối đa khả năng của học sinh. Trong quá trình giảng dạy, cô không chỉ giảng bài trên lớp, truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng cho học sinh, khuyến khích các em cố gắng phấn đấu và nỗ lực trong học tập.

Trong đợt thực tập này, chúng tôi được thử sức mình qua 6 tiết thực giảng ở tất cả các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm,... Trước những bài giảng, tôi được cô giáo hướng dẫn tận tình, luôn luôn giúp đỡ tôi với thái độ vui vẻ, niềm nở. Sau những tiết thực giảng, cô sẽ chia sẻ, rút kinh nghiệm để tôi áp dụng phương pháp, kỹ thuật vào những bài dạy sau được tốt hơn.

Ngoài kiến thức chuyên môn, cô cũng luôn gần gũi với học trò, hiểu rõ tâm lý và hành động phù hợp với độ tuổi của học sinh, giúp các em vượt qua mọi khó khăn. Tôi học hỏi được rất nhiều từ cô giáo, không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn về công tác chủ nhiệm và giảng dạy để tôi phát huy năng lực của bản thân mình, tự tin hơn khi đứng trên bục giảng. Tôi rất ấn tượng về cách cô gọi tên chúng tôi. Một tên gọi gần gũi, thân thương – “iu” – mối quan hệ giữa giáo sinh chúng tôi và cô như được sát lại.



*Nhóm giáo sinh thực tập và GV – HS lớp 3H*

Thời gian thực tập không ngắn cũng không quá dài, mỗi giáo sinh chúng tôi đều mang trong mình những kỉ niệm riêng, những cảm xúc riêng. Nhưng giờ đây tất cả đều có chung một tâm trạng – đó là “một nỗi buồn man mác”. Tất cả những gì chúng tôi có được ngày hôm nay, chính là kết quả của những nỗ lực hết mình và trên bước đường thành công đó không thể nào thiếu sự sát sao, dìu dắt, chỉ bảo nhiệt tình để chúng tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân trong đợt thực tập cuối cùng này của các thầy cô giáo trường Tiểu học Khương Mai.

Với tất cả tấm lòng thành kính và sự biết ơn, chúng em xin gửi lời tri ân đến BGH nhà trường và toàn thể các thầy cô giáo thân yêu đã tạo điều kiện cho đoàn giáo sinh có một đợt thực tập ý nghĩa. Biết ơn tất cả sự chân tình, những tâm huyết của thầy cô đã dành cho chúng em. Kính chúc toàn thể thầy cô giáo sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi. Chúc Khương Mai ngày một phát triển, vững mạnh, toàn diện, chắp cánh cho những ước mơ bay cao.

*Có một nghề bụi phấn bám đầy tay  
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất  
Có một nghề không trồng cây vào đất  
Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm.*